

การตั้งฉายาพระ

โดยพระครูสุธีวรสาร ดร.

ตำแหน่ง : พระอุปัชฌาย์/เจ้าอาวาสวัดหนองสงว/เจ้าคณะอำเภอหนองกงศรี ธ.

: อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

แบบตั้งฉายาพระสงฆ์พร้อมคำแปล เรียงตามลำดับวันและลำดับอักษร

วันอาทิตย์ อ, อา, อิ, อุ, โอ, อ

อจจาโทร	ผู้มีความเอื้อเฟื้อยิ่ง	อนิโฆ	ผู้ไม่มีทุกข์
อนิโฆ	ผู้ไม่มีเวณ	อนิปผโล	ผู้ไม่ไร้ผล
อสสโว	ผู้เชื่อฟัง	อริมุตโต	ผู้หลุดพ้นอย่างยิ่ง
อโสโก	ผู้ไม่เศร้าโศก	อธิปญโญ	ผู้มีปัญญายิ่ง
อสมโ	ผู้ไม่มีใครเสมอ	อริจิตโต	ผู้มีจิตสูง
อสิญาโณ	ผู้มีญาณดุจดาบ	อชิตโต	ผู้ไม่มีใครต่อสู้อได้
อริณชโย	ผู้ชนะศัตรู	อภิญจโน	ผู้ไม่มีกิเลสเป็นเครื่องกังวล
อรินทโม	ผู้ทรمانศัตรู	อโรโค	ผู้ไม่มีโรค
อริยวโส	ผู้เป็นวงศ์แห่งพระอริยะ	อติลาโก	ผู้มีลาภยิ่ง
อรุโณ	ผู้รุ่งเรืองแต่เช้า	อกกโขโต	ผู้มีแสงสว่างดังพระอาทิตย์
อมโร	ผู้เป็นเทวดา	อกโกธโน	ผู้ไม่โกรธ
อดิพโล	ผู้มีกำลังยิ่ง	อกกรสี	ผู้มีรัศมีดังพระอาทิตย์
อดิชาคโร	ผู้ไม่เห็นแก่หลบนอน	อคคจิตโต	ผู้มีจิตเลิศ
อดิสโย	ผู้ประเสริฐยิ่ง	อคคเตโช	ผู้มีเดชเลิศ
อดิภทโท	ผู้เจริญยิ่ง	อคคธมโม	ผู้มีธรรมเลิศ
อภิสาโล	ผู้มีความยินดี	อกกวณโณ	ผู้มีวรรณดังพระอาทิตย์
อภินนโท	ผู้มีความเพลิตเพลินยิ่ง	อคคปญโญ	ผู้มีปัญญาเลิศ
อภิวณโณ	ผู้มีผิวพรรณงาม	อครครโต	ผู้ยินดีในสิ่งเลิศ
อภิปุณโณ	ผู้บริบูรณ์	อกกวโส	ผู้เป็นวงศ์แห่งพระอาทิตย์
อภิสมปนโน	ผู้เลื่อมใสยิ่ง	อกกกาโก	ผู้มีรัศมีดังพระอาทิตย์
อภิปาโล	ผู้มีการรักษายิ่ง	อคควโร	ผู้มีพรเลิศ
อภิชนโน	ผู้เกิดแล้วยิ่งกว่าตระกูล	อคควณโณ	ผู้มีวรรณเลิศ

อภิษฐโว	ผู้มีเขว้าปัญญาว่าองไวอิง	อจลธมโม	ผู้มีธรรมอันไม่หวั่นไหว
อภิโย	ผู้ไม่มีภัย	อตตสโร	ผู้มีสาระในตน
อนงคโณ	ผู้มิคุณไม่ต่ำทราหม	อตตสิริ	ผู้มีสิริในตน
อโนมปญโญ	ผู้มีปัญญาไม่ต่ำทราหม	อตตสุโก	ผู้งามด้วยตน
อนาวิโล	ผู้ไม่มีวามอง	อจโล	ผู้ไม่หวั่นไหว
อนาโลโย	ผู้ไม่มีความห่วงใย	อตถกาโม	ผู้มุ่งประโยชน์
อนามโย	ผู้ไม่มีความเจ็บไข้	อตถโกวิท	ผู้ฉลาดในประโยชน์
อนุตตโร	ผู้ยอดเยี่ยม	อจจาทโร	ผู้มีความเอื้อเฟื้อยิ่ง
อชฎาจาโร	ผู้มีอาจารย์อันอยู่ทับ	อตถโกสโล	ผู้รอบรู้ประโยชน์
อตถทสสี	ผู้มีปกติเห็นประโยชน์	อตถสุโก	ผู้มีประโยชน์อันงาม
อตินนโท	ผู้มีความพอใจยิ่ง	อตตคุดโต	ผู้รักษาตน
อติธมโม	ผู้มีธรรมยิ่ง	อติพล	ผู้มีกำลังมาก
อตตทนต์โต	ผู้มีตนอันฝึกแล้ว	อติภทโท	ผู้เจริญยิ่ง
อตตรกโข	ผู้รักษาตน	อติเมโธ	ผู้มีปัญญามาก
อตตสนนโต	ผู้มีตนสงบระงับแล้ว	อติลโย	ผู้ประเสริฐ
อติสุโก	ผู้งามยิ่ง	อติวีโร	ผู้มีความเพียรยิ่ง
อโนโม	ผู้ไม่ทราบ	อตฺโล	ผู้ไม่มีใครเทียม
อปปกัจโจ	ผู้มีกิจน้อย	อธิฉนฺโท	ผู้มีความพอใจยิ่ง
อปปคพฺโภ	ผู้ไม่คะนอง	อธิฐฐาโน	ผู้มีความตั้งมั่น
อปปภิกฺโข	ผู้ไม่มีภัยคุกหน้า	อธิวโร	ผู้ประเสริฐยิ่ง
อภิโย	ผู้ไม่มีภัย	อนลโส	ผู้ไม่เกียจคร้าน
อภิฉนฺโท	ผู้มีความพอใจยิ่ง	อนาทาโน	ผู้ไม่ยึดถือ
อภิปสนนโน	ผู้เลื่อมใสยิ่ง	อนามโย	ผู้ไม่มีโรค
อภิขวโน	ผู้มีเขว้าไวยิ่ง	อนาวิโล	ผู้ไม่ขุ่นมัว
อนินฺชิตโต	ผู้ไม่หวั่นไหว	อภิญาโณ	ผู้มีญาณยิ่ง
อนินฺพโล	ผู้ไม่ไร้ผล	อภิบุญโญ	ผู้มีบุญยิ่ง
อภิวฑฺฒโน	ผู้เจริญยิ่ง	อนุกทโท	ผู้เจริญตาม
อมรทตฺโต	ผู้อันเหวดตาให้แล้ว	อริโย	ผู้ประเสริฐ
อสิโน	ผู้ไม่ท้อแท้	อสิณจิตโต	ผู้มีจิตไม่ย่อท้อ
อมโล	ผู้ไม่มีมลทิน	อสิญาโณ	ผู้มีญาณดุจดาบ
อโมฆ	ผู้ไม่เปล่า	อโสโก	ผู้ไม่มีความโศก
อริชฺชโย	ผู้ชนะข้าศึกคือกิเลส	อหีสโก	ผู้ไม่มีความเบียดเบียน

อาจารย์คุดโต	ผู้มีมารยาทคุ้มครองแล้ว	อาจารย์	ผู้มีมารยาท
อาจินณธมโม	ผู้มีธรรมอันประพาศแล้ว	อากสฺสโร	ผู้เป็นแดนชานแห่งรัศมี
อิจินณสีโล	ผู้มีศีลอันประพาศแล้ว	อากาโกโร	ผู้ทำแสงสว่าง
อาภาธโร	ผู้ทรงไว้ซึ่งแสงสว่าง	อาจิตธมโม	ผู้มีธรรมอันสั่งสมแล้ว
อายุโท	ผู้มีธรรมเครื่องให้อายุ	อาจิตปุณฺณโณ	ผู้มีบุญอันสั่งสมแล้ว
อายุวฑฒโก	ผู้เจริญด้วยอายุ	อาชีโต	ผู้ชนะทั่วแล้ว
อาตาศปี	ผู้มีความเพียรเพากิเลส	อาริโย	ผู้เป็นเชื้อแถวพระอริยะ
อาทโร	ผู้เอื้อเฟื้อ	อาวุธสุโต	ผู้มีสุตะเป็นอาวุธ
อาสโก	ผู้แก้แค้น, ผู้อาจ	อานนโท	ผู้ผลิตเพลิง
อาสยสุโก	ผู้มีอัธยาศัยงาม	อาวุธปณฺณโณ	ผู้มีปัญญาเป็นอาวุธ
อิทธิโชโต	ผู้รุ่งเรืองด้วยฤทธิ์	อินทสิริ	ผู้มีสิริดุจพระอินทร์
อิทธิญาโน	ผู้มีญาณคือฤทธิ์	อิทธิเตโช	ผู้มีเดชคือฤทธิ์
อินทาทโก	ผู้มีรัศมีเหมือนพระอินทร์	อิทธิธโร	ผู้ทรงไว้ซึ่งฤทธิ์
อิทธิมโย	ผู้สำเร็จด้วยฤทธิ์	อินโท	ผู้เป็นใหญ่
อินทคุดโต	ผู้อันพระอินทร์รักษาแล้ว	อิสสรญาโน	ผู้มีญาณเป็นใหญ่
อิสสรปณฺณโณ	ผู้มีปัญญาเครื่องเป็นใหญ่	อินทงกุโร	ผู้เป็นเชื้อสายพระอินทร์
อิฏฐผโล	ผู้มีผลสมปรารถนา	อินทโชโต	ผู้รุ่งเรืองดุจพระอินทร์
อิฏฐวณฺณโณ	ผู้มีวรรณอันน่าปรารถนา	อินทญาโน	ผู้มีญาณดุจพระอินทร์
อิสฺสโร	ผู้เป็นใหญ่	อินทวณฺณโณ	ผู้มีวรรณดุจพระอินทร์
อินทวิโร	ผู้กล้าดุจพระอินทร์	อินทวิโส	ผู้เป็นวงศ์แห่งพระอินทร์
อิสฺสิญาโน	ผู้มีญาณตั้งถาชี	อิสฺสิอิทธิ	ผู้มีฤทธิ์ตั้งถาชี
อุกกุญฺฐุ	ผู้อุกฤษฏ์	อุปกារโ	ผู้มีอุปการะ
อุชฺชโก	ผู้ซื่อตรง	อุปกุดโต	ผู้มีธรรมคุ้มครองแล้ว
อุชฺชจาโร	ผู้ประพาศเที่ยงตรง	อุชฺชโชโต	ผู้สว่างขึ้น
อุปติสฺโส	ชื่อของพระสารีบุตร	อุฏฺฐานผโล	ผู้มีผลเพราะความหมั่น
อุปลวณฺณโณ	ผู้มีสีดั่งดอกอุบล	อุฏฺฐาโน	ผู้ขยันหมั่นเพียร
อุฏฺฐายี	ผู้มีปกติขยัน	อุปรกฺชิโต	ผู้อันธรรมเข้าไปรักษา
อุตตมปณฺณโณ	ผู้มีปัญญาสูงสุด	อุปรวฑฒโน	ผู้เข้าใจถึงความเจริญ
อุตตมสาโร	ผู้มีสาระอันอุดม	อุตตโม	ผู้สูงสุด
อุปสนฺโต	ผู้สงบระงับ	อุตตโร	ผู้ยอดเยี่ยม
อุปสโม	ผู้เข้าไปสงบ	อุสสาทโก	ผู้มีอุตสาหะ
อุทโย	ผู้เจริญ	อุสสุโก	ผู้ชวนขวย

อุหาโร	ผู้โง่เขลา	อุหาโส	ผู้ขี้ขลาด
โอบาทกโม	ผู้มีกายสีเขียว	โอบาทกโม	ผู้ต่อต้านโอบาท
โอบกุกโม	ผู้มีความเพียร	โอบาทกโม	ผู้ใคร่ต่อโอบาท
โอบายโก	ผู้มีอุบาย	โอบาทกโม	ผู้รักษาโอบาท
โอบาโส	ผู้มีแสงสว่าง	โอบาทกโม	ผู้ทำตามโอบาท
โอบาทกโม	ผู้มีธรรมอันตรวดแล้ว	โอบาทกโม	ผู้มีภาระอันปลงแล้ว
โอบาทโก	ผู้อันบุคคลพึงกล่าวสอน	โอบาทโก	ผู้ประกอบด้วยความโง่เขลา
อัสกาโร	ผู้ทำความสว่าง	อัสกโม	ผู้มีธรรมเป็นรัศมี
อัสกาโร	ผู้ทรงไว้ซึ่งรัศมี	อัสกโม	ผู้ใคร่ความสว่าง

วันจันทร์ ก. ข. ค. ฉ.

กิตติปัญญา	ผู้มีปัญญาเป็นเกียรติ	กตกิจโจ	ผู้มีกิจอันทำแล้ว
กิตติคุณ	ผู้มีคุณเป็นเกียรติ	กตสโร	ผู้มีสิริเป็นที่ยินดี
กิตติฐาน	ผู้มีฐานะอันบุคคลยกย่อง	กตสโร	ผู้มีฐานะอันทำแล้ว
กิตติญาณ	ผู้มีญาณเป็นเกียรติ	กตสโร	ผู้มีศีลเป็นที่น่ายินดี
กิตติโก	ผู้ทรงเกียรติ	กตปัญญา	ผู้มีปัญญาอันทำแล้ว
กวีโว	ผู้อยู่ในวงศ์กวี	กตสโร	ผู้มีสาระอันทำแล้ว
กนโก	ผู้งามดังทอง	กตสโร	ผู้มีมารยาทน่ารัก
กมล	ผู้งามดุจดอกบัว	กตสโร	ผู้ใคร่แสงสว่าง
กตปัญญา	ผู้มีปัญญาอันทำแล้ว	กตสโร	ผู้มีสีแดง
กตนาโ	ผู้มีที่พึ่งอันทำแล้ว	กตสโร	ผู้มีมารยาทที่น่ายินดี
กตกุสโล	ผู้มีกุศลอันทำแล้ว	กตสโร	ผู้มีดังทอง
กตสโร	ผู้มีสาระอันทำแล้ว	กตสโร	ผู้มีธรรมเป็นที่ยินดี
กตธมโม	ผู้มีธรรมอันทำแล้ว	กตสโร	ผู้มีสีดังทอง
กตทีโป	ผู้มีที่พึ่งอันทำแล้ว	กตสโร	ผู้ดุจดอกบัว
กตคุณ	ผู้มีคุณอันกระทำแล้ว	กตสโร	ผู้มีผลเป็นที่ชอบใจ
กตมสุทโธ	ผู้มีกรรมบริสุทธิ์	กตสโร	ผู้มีกิจการหมดจด
กตมสุโก	ผู้มีกรรมอันงาม	กตสโร	ผู้มีวรรณเป็นที่ยินดี
กตวิโร	ผู้มีความแก่กล้าเป็นที่รัก	กตสโร	ผู้มีความกล้าเป็นที่ยินดี
กตปัญญา	ผู้มีปัญญาเป็นที่รัก	กตสโร	ผู้มีธรรมอันงาม
กตสโร	ผู้มีศีลน่ารัก	กตสโร	ผู้ทรงไว้ซึ่งความงาม

กนตวณโณ	ผู้มีวรรณะนารัก	กนตสาร์	ผู้มีสาระเป็นที่ยินดี
ขนติโก	ผู้มีความอดทน	กลยาณรโต	ผู้ยินดีในธรรมอันงาม
โกวิทโ	ผู้ฉลาด	กวิวิโส	ผู้เป็นวงศ์แห่งกวี
กิตติปาโล	ผู้รักษาชื่อเสียง	กลยาโณ	ผู้มีธรรมอันงาม
โฆสโก	ผู้มีเสียงก้อง	กาณจโน	ผู้ดุจทองคำ
กามฉนโท	ผู้ตัดความใคร่	กุลวฑฒโน	ผู้เจริญในกระกูล
กุสลจิตโต	ผู้มีจิตเป็นกุศล	กิจจสาร์	ผู้มีกิจเป็นสาระ
กุสโล	ผู้ฉลาด	กิตติโก	ผู้มีเกียรติ
กุสุโม	ผู้ละเอียด	กิตติคุดโต	ผู้รักษาเกียรติ
เกตุธมโม	ผู้มีธรรมดุจธง	กิตติธโร	ผู้ทรงเกียรติ
กิตติปณโณ	ผู้มีปัญญาเป็นเกียรติ	โกมุโท	ดอกบัว
โกวิโล	ผู้หนักแน่นราวแผ่นดิน	โกวิทโ	ผู้ฉลาด
โกสโล	ผู้ฉลาด	กุสุโม	ผู้ละเอียด
ขตตปณโณ	ผู้มีปัญญาเฉียบแหลม	เขมงกโร	ผู้ทำความเกษม
ขนตยาคโม	ผู้มีความอดทนเป็นอาคม	เขมจारी	ผู้มีปกติประพฤติเกษม
ขนติโก	ผู้มีความอดทน	ขนติธโร	ผู้ทรงไว้ซึ่งความอดทน
เขมจาร์	ผู้ประพฤติเกษม	ขนติพโล	ผู้มีขันติเป็นกำลัง
เขมจิตโต	ผู้มีจิตปลอดโปร่ง	ขนตีสาร์	ผู้มีความอดทนเป็นสาระ
ชิปปาภิญโญ	ผู้รู้เร็ว	ชีณมโล	ผู้สิ้นมลทิน
เขมกาโม	ผู้ใคร่ความเกษม	เขมทสสี	ผู้มีปกติเห็นความเกษม
เขมกาโร	ผู้ทำความเกษม	เขมทสโส	ผู้เห็นความเกษม
เขมโก	ผู้เกษม	เขมเทโว	ผู้มีความเกษมดุจเทวดา
เขมคุดโต	ผู้รักษาความเกษม	เขมธมโม	ผู้มีธรรมอันเกษม
เขมรสี	ผู้มีรัศมีอันปลอดโปร่ง	เขมธโร	ผู้ทรงไว้ซึ่งความเกษม
เขมวโร	ผู้มีความเกษมอันประเสริฐ	เขมสรโณ	ผู้มีที่พึ่งอันเกษม
เขมปณโณ	ผู้มีปัญญาอันเกษม	เขมาภีโร	ผู้ยินดียิ่งในความเกษม
คุณธโร	ผู้ทรงคุณความดี	คนถิโก	ผู้เรียนคัมภีร์
คุณวณโโต	ผู้มีคุณ	คนธปาโล	ผู้รักษากลิ่นหอม
คุณยุตโต	ผู้ประกอบด้วยความดี	คุณวโร	ผู้มีคุณอันประเสริฐ
คุณวุฑฒโต	ผู้เจริญด้วยคุณ	คุณสาร์	ผู้มีคุณเป็นสาระ
ครุคารโว	ผู้มีความเคารพหนักแน่น	คุณสัวโร	ผู้สังวรในความดี
ครุธมโม	ผู้มีธรรมหนักแน่น	คุณกโร	ผู้ทำความดี

คุดตจิตโต	ผู้มีจิตอันคุ้มครองแล้ว	คุดตสีโล	ผู้มีศีลอันคุ้มครองแล้ว
คุดตธมโม	ผู้มีธรรมอันคุ้มครองแล้ว	คุดตาจาโร	ผู้มีมารยาทอันคุ้มครองแล้ว
ชนสาโร	ผู้มีสภาวะอันแน่นอนหนา	โฆสโก	ผู้มีเสียงกึกก้อง
โฆสคุโณ	ผู้มีคุณอันกึกก้อง	ฆรมุตโต	ผู้พ้นจากเรื้อน
ฆานสัวโร	ผู้สำรวจในจุมก	โฆรตโป	ผู้มีตบะอันกล้า
โฆสกาโม	ผู้มุ่งความกึกก้อง	โฆสกาโร	ผู้ทำความกึกก้อง
โฆสกิตติโก	ผู้มีเกียรติกึกก้อง	โฆสธมโม	ผู้มีธรรมกึกก้อง
โฆสิตธมโม	ผู้มีธรรมเครื่องกึกก้อง	โฆสนาโม	ผู้มีนามกึกก้อง
โฆสิตสทโท	ผู้มีเสียงกึกก้อง	โฆสวโร	ผู้มีความกึกก้องที่ประเสริฐ
โฆสีโต	ผู้กึกก้อง	โฆสทสสี	ผู้เห็นความกึกก้อง

วันอังคาร จ.ฉ.ช.ณ.ญ.

จิตตกาโร	ผู้กระทำได้ตั้งใจคิด	จกุกธมโม	ผู้มีธรรมเป็นจักร
เจตนาสุโก	ผู้มีเจตนางาม	จตตาลโย	ผู้มีอาลัยอันสละแล้ว
จินตามโย	ผู้สำเร็จได้ตามความคิด	จกุกรตโน	ผู้มีแก้วเป็นจักร
จิตตานุรกซี	ผู้มีปกติคอยรักษาจิต	จกุกวโร	ผู้มีจักรอันประเสริฐ
จิตตสัวโร	ผู้สำรวจจิต	จตตาวิโล	ผู้มีความชุ่มใจอันสละแล้ว
จิตตานุรกโข	ผู้ตามรักษาจิต	จนทสาโร	ผู้มีสาระดุจพระจันทร์
จิตตทนโต	ผู้ฝึกจิตแล้ว	จนทโชโต	ผู้รุ่งเรืองดุจพระจันทร์
จิริสุโก	ผู้งามอย่างยั่งยืน	จตตสลโล	ผู้มีลูกศรอันสละแล้ว
จิริวฑฒโน	ผู้เจริญยั่งยืน	จนทธมโม	ผู้มีธรรมดุจพระจันทร์
จารูว์โส	ผู้อยู่ในวงศ์ทองคำ	จนทสุวณฺโณ	ผู้มีสีงามดุจพระจันทร์
จารุธมโม	ผู้มีธรรมดุจทองคำ	จนทปชโชโต	ผู้สว่างดุจพระจันทร์
จนทาโก	ผู้มีความรุ่งเรืองดุจพระจันทร์	จนทเสโน	ผู้เป็นเสนาพระจันทร์
จนทปญฺโญ	ผู้มีปัญญาดุจแสงจันทร์	จนทมณฑโล	ผู้มีมณฑลดุจพระจันทร์
จนทโสภโณ	ผู้งามดุจพระจันทร์	จนทรีสี	ผู้มีรัศมีดุจพระจันทร์
จนทสุวณฺโณ	ผู้มีผิวพรรณงามดุจพระจันทร์	จนทโสภี	ผู้งามเหมือนพระจันทร์
จารูวณฺโณ	ผู้มีผิวพรรณดุจทองคำ	จนทวิโส	ผู้เป็นวงศ์แห่งพระจันทร์
จิริฐฐีโก	ผู้ดำรงอยู่นาน	จนทโก	ผู้ดุจพระจันทร์
จิริตถิโก	ผู้มีความต้องการนาน	จนทโม	พระจันทร์
จตตภโย	ผู้มีภัยอันสละแล้ว	จนทูปโม	ผู้เปรียบดังพระจันทร์
จตตมโล	ผู้มีมลทินอันสละแล้ว	จนทสิริ	ผู้มีสิริดุจพระจันทร์

จนทโชโต	ผู้รู้เรื่องดุจพระจันทร์	จนทภาโส	ผู้มีแสงสว่างอุจพระจันทร์
จกกวโร	ผู้ประเสริฐด้วยจักร	จรณธมโม	ผู้มีธรรมเป็นเครื่องประพฤติ
จนทภาโส	ผู้มีแสงสว่างอุจพระจันทร์	จนทสุทโธ	ผู้หมดจดเหมือนพระจันทร์
จนทูปโม	ผู้เปรียบด้วยพระจันทร์	จาครโต	ผู้ยินดีในการเสียสละ
จนทวโส	ผู้อยู่ในวงศ์แห่งพระจันทร์	จารุธมโม	ผู้มีธรรมดุจทอง
จนทสาโร	ผู้มูสาระอุจพระจันทร์	จารุโภ	ผู้เจริญดุจทอง
จตตสลโล	ผู้สละกิเลสดุจลูกศร	จิตปญโญ	ผู้มีบุญสั่งสมแล้ว
จิตตคตุโต	ผู้มีจิตคุ้มครองแล้ว	จารุวโส	ผู้เป็นเชื้อทอง
จิตตปาโล	ผู้รักษาจิต	จารุสิริ	ผู้มีสิริดุจทอง
จิตตทโม	ผู้ฝึกจิต	จิณณธมโม	ผู้มีธรรมอันสั่งสมแล้ว
จิตตปาสาโท	ผู้มีจิตเลื่อมใส	จิณณโสตติ	ผู้มีความสวัสดีที่สั่งสมแล้ว
จิตตปญโญ	ผู้มีปัญญาตั้งจิต	จิตตสุโภ	ผู้มีจิตอันงาม
จิณณจาโร	ผู้มีมารยาทอันสั่งสมแล้ว	จิณโณวาโท	ผู้มีโอวาทอันประพฤติแล้ว
จิตตวฑุโต	ผู้เจริญด้วยจิต	จิตธมโม	ผู้มีธรรมอันสั่งสมแล้ว
จิตตทญฺโญ	ผู้มีจิตระเริง	จिरกุโล	ผู้มีสกุลยังยืน
จิริฐิติโก	ผู้อยู่ยังยืน	จिरธมโม	ผู้มีธรรมยังยืน
จิริปญโญ	ผู้มีบุญยังยืน	จุลลนาโค	นาคน้อย
จิริวฑุโต	ผู้เจริญยังยืน	จิริวโส	ผู้มีวงศ์ยังยืน
ฉตติโก	ผู้มีฉัตร	ฉนทวฑุโต	ผู้เจริญด้วยฉันทะ
ฉนทโกโร	ผู้ทำความพอใจ	ฉนทโก	ผู้มีใจพอใจ
ฉนทสโร	ผู้ระลึกถึงฉันทะ	ฉนทคโค	ผู้มีใจพอใจเป็นเลิศ
ฉนทสาโร	ผู้มีสาระเป็นแก่น	ฉนทชาโต	ผู้เกิดความพอใจ
ฉนทสีโล	ผู้มีศีลเป็นที่พอใจ	ฉนทธมโม	ผู้มีธรรมเป็นที่พอใจ
ฉนทสุโภ	ผู้งามด้วยฉันทะ	ฉนทยุตโต	ผู้ประกอบด้วยฉันทะ
ฉินนนโธ	ผู้ตัดความมีด	ฉินนมนโท	ผู้ตัดความเขลา
ฉินนกาโม	ผู้ตัดกาม	ฉินนาลโย	ผู้ตัดความอาลัย
ฉินนเปโม	ผู้ตัดความรัก	ฉินนสุโภ	ผู้ตัดขาดความงาม
ชนาสโภ	ผู้แกลวกกล้าในหมู่ชน	ชนุตโตโม	ผู้สูงสุดในหมู่ชน
ชมพุนุโท	ทองชมพูนุท	ชยาลงกรโณ	ผู้มีชัยเป็นเครื่องประดับ
ชยภกรโณ	ผู้มีชัยเป็นอาภรณ์	ชยทตโต	ผู้ให้ชัยชนะ
ชยนโธ	ผู้มีชัย	ชยธมโม	ผู้มีธรรมแห่งชัยชนะ
ชยปาโล	ผู้รักษาชัยชนะ	ชวานปญโญ	ผู้มีปัญญาไว

ชวโน	ผู้มีเขาว์	ชาคโร	ผู้ตื่น
ชาติปณโณ	ผู้มีปัญญาเกิดแล้ว	ชาติวิริโย	ผู้มีความเพียรเกิดแล้ว
ชินวโร	พระชินศรีผู้ประเสริฐ	ชินวโส	ผู้เป็นวงศ์พระชินศรี
ชินสุโก	ผู้่องอาจดูจพระชินศรี	ชาติสวโร	ผู้มีความสำรวจเกิดแล้ว
ชาติสิริ	ผู้มีสิริเกิดแล้ว	ชาติสุทธิ	ผู้มีความบริสุทธิ์เกิดแล้ว
ชีโนโรโส	ผู้เป็นโอรสพระชินศรี	ชีวสุทโธ	ผู้เลี้ยงชีพบริสุทธิ์
ชิตงกโร	ผู้ทำความชนะ	ชุติกามโ	ผู้ใคร่ความรุ่งเรือง
ชิตจิตโต	ผู้มีจิตอันชนะแล้ว	ชุติตโต	ผู้ให้ความรุ่งเรือง
ชุตินโน	ผู้ให้ความรุ่งเรือง	ชิตมาโร	ผู้ชนะมาร
ชุตินธโร	ผู้ทรงไว้ซึ่งความรุ่งเรือง	ชิตินทริโย	ผู้มีอินทรีย์ที่ชนะแล้ว
ชุตูปณโณ	ผู้มีปัญญารุ่งเรือง	ชุตินนโต	ผู้มีความรุ่งเรือง
ชินปุโต	ผู้เป็นบุตรพระชินศรี	ชุติวณโณ	ผู้มีวรรนรุ่งเรือง
โชติโก	ผู้เปล่งปร้ง	โชติกโร	ผู้ทำความรุ่งเรือง
โชติธมโม	ผู้มีธรรมเป็นเครื่องส่อง	โชติโก	ผู้ทำความรุ่งเรือง
โชติปาโล	ผู้รักษาความรุ่งเรือง	โชติญาโณ	ผู้มีญาณที่รุ่งเรือง
โชติทตโต	ผู้ให้แสงสว่าง	โชติปณโณ	ผู้รุ่งเรืองด้วยธรรม
โชติปณโณ	ผู้รุ่งเรืองด้วยปัญญา	โชติทินโน	ผู้ให้แสงสว่าง
โชติวโร	ผู้ประเสริฐด้วยความรุ่งเรือง	โชติวิริโย	ผู้รุ่งเรืองด้วยความเพียร
ฉานโก	ผู้ทำความเพ่ง	ฉานกามโ	ผู้ใคร่ในการเพ่ง
ฉานฉนโท	ผู้พอใจในการเพ่ง	ฉานโสภโณ	ผู้งามด้วยการเพ่ง
ฉานทีโป	ผู้ส่องฉาน	ฉานสโก	ผู้่องอาจด้วยการเพ่ง
ญาณกโร	ผู้ทำความรู้	ญาณปกุโณ	ผู้มีความรู้คล่องแคล่ว
ญาณกามโ	ผู้ใคร่ความรู้	ญาณปสุโต	ผู้ชวนขวยความรู้
ญาณกิตติ	ผู้มีเกียรติเพราะความรู้	ญาณปโป	ผู้สว่างเพราะความรู้
ญาณปาโล	ผู้ถนอมความรู้	ญาณคุโณ	ผู้มีคุณคือความรู้
ญาณผลโ	ผู้มีผลเพราะความรู้	ญาณคุโต	ผู้คุ้มครองด้วยความรู้
ญาณพนุโธ	ผู้อันความรู้ผูกไว้แล้ว	ญาณพโล	ผู้มีความรู้เป็นกำลัง
ญาณจารี	ผู้มักเที่ยวไปด้วยญาณ	ญาณยโม	ผู้สำเร็จด้วยญาณ
ญาณฉนโท	ผู้พอใจในความรู้	ญาณยโส	ผู้มียศเพราะอาศัยญาณ
ญาณโยโค	ผู้ประกอบด้วยญาณ	ญาณเตโซ	ผู้มีเดชเพราะความรู้
ญาณรทกชิตโต	ผู้มีญาณเป็นเครื่องรักษา	ญาณทีโป	ผู้มีญาณเป็นที่พึ่ง
ญาณธโซ	ผู้มีญาณเป็นธง	ญาณวโร	ผู้ประเสริฐด้วยญาณ

ญาณธโร	ผู้ทรงไว้ซึ่งญาณ	ญาณโชโต	ผู้รุ่งเรืองด้วยญาณ
ญาณวิชัย	ผู้ชนะด้วยญาณ	ญาณโสธโน	ผู้ชำระญาณให้หมดจด
ญาณวิเวโก	ผู้สังัดด้วยญาณ	ญาณวีโร	ผู้มีญาณแก่กล้า
ญาณโสภโณ	ผู้งามด้วยความรู้	ญาณวุฑโฒ	ผู้เจริญด้วยญาณ
ญาณสัรวโร	ผู้สำรวมด้วยญาณ	ญาณสมปนโน	ผู้ถึงพร้อมด้วยญาณ
ญาณาสโย	ผู้มีญาณเป็นที่อาศัย	ญาณโก	ผู้ประกอบด้วยญาณ
ญาณสโร	ผู้ระลึกด้วยญาณ	ญาณสีโล	ผู้มีศีลประกอบด้วยญาณ

วันพุธกลางวัน

ฐิตมโน	ผู้มีใจเป็นที่ตั้ง	ฐานโกโร	ผู้สร้างตน
ฐิตมานโส	ผู้มีใจดำรงอยู่แล้ว	ฐานทตโต	ผู้มีฐานะอันท่านให้แล้ว
ฐิตเปโม	ผู้มีความรักเป็นที่ตั้ง	ฐานจาโร	ผู้ประพฤติตามฐานะ
ฐิตธมโม	ผู้มีธรรมเป็นที่ตั้ง	ฐานธมโม	ผู้มีฐานะเป็นธรรม
ฐิตคุโณ	ผู้มีความดีเป็นที่ตั้ง	ฐานรโต	ผู้ยินดีในฐานะ
ฐิตกรณियो	ผู้ดำรงอยู่ด้วยกิจการ	ฐานวโร	ผู้มีฐานะประเสริฐ
ฐานุตโตโม	ผู้มีฐานะอันสูงสุด	ฐานวุฑโฒ	ผู้เจริญด้วยฐานะ
ฐานियो	ผู้ควรแก่ฐานะ	ฐานิสสโร	ผู้เป็นใหญ่ด้วยฐานะ
ฐานากโร	ผู้เป็นบ่อเกิดแห่งฐานะ	ฐานุตโตโม	ผู้มีฐานะอันอุดม
ฐานปุณโณ	ผู้สมบูรณ์ด้วยฐานะ	ฐิตกุโล	ผู้มีตระกูลที่ตั้งมั่น
ฐานสมปนโน	ผู้ถึงพร้อมด้วยฐานะ	ฐิตจิตโต	ผู้มีจิตตั้งมั่น
ฐานวุฑโฒ	ผู้เจริญด้วยฐานะ	ฐิตคุโณ	ผู้มีคุณตั้งมั่น
ฐานุตโตร	ผู้มีฐานะอันสูงกว่า	ฐิตยโส	ผู้มียศมั่นคง
ฐานิสสโร	ผู้เป็นใหญ่ในฐานะ	ฐิตรสี	ผู้มีรศมีตั้งมั่น
ฐานารโห	ผู้สมควรแก่ฐานะ	ฐิตญาโณ	ผู้มีญาณตั้งมั่น
ฐานงกโร	ผู้สร้างฐานะ	ฐิตปญโญ	ผู้มีปัญญาตั้งมั่น
ฐานวีโร	ผู้แก้แค้นด้วยฐานะ	ฐิตพลโ	ผู้มีกำลังมั่นคง
ฐิตปญโญ	ผู้ตั้งมั่นในบุญ	ฐิตเมโธ	ผู้มีปัญญาตั้งมั่น
ฐิตวฑฒโน	ผู้มี ความเจริญมั่นคง	ฐิตวิริโย	ผู้มี ความเพียรตั้งมั่น
ฐิตโสภโณ	ผู้มี ธรรมอันงามมั่นคง	ฐิตวีโร	ผู้กล้าหาญมั่นคง
ฐิตาจาโร	ผู้มี ความประพฤติมั่นคง	ฐิตสจโจ	ผู้มี ความสัตย์ตั้งมั่น
ฐิตาสโย	ผู้มี อธิยาศัยมั่นคง	ฐิติโก	ผู้ตั้งมั่น
ฐิตสทโธ	ผู้มี ศรัทธาตั้งมั่น	ฐิตคุโณ	ผู้มี คุณตั้งมั่น

จิตินาโณ	ผู้มีญาณตั้งมั่น	จิติธมโม	ผู้มีธรรมตั้งมั่น
จิตตาสโน	ผู้ตั้งมั่นในคำสอน	จิตสิริ	ผู้มีสิริมั่นคง
จิตสีโล	ผู้มีศีลตั้งมั่น	จิตสีโล	ผู้มีศีลตั้งมั่น

วันพุธกลางคืน ย.ร.ล.ว.

ยนตสีโล	ผู้มีศีลเป็นเครื่องดำเนิน	ยโส	ผู้มียศ
ยติกโร	ผู้มีความสำรวม	ยโสธโร	ผู้ทรงไว้ซึ่งยศ
ยติยุดโต	ผู้ประกอบด้วยความเพียร	ยามเวที	ผู้มีปกติรู้ยาม
ยติโก	ผู้มีความเพียร	ยุตตธมโม	ผู้ประกอบด้วยธรรม
ยสชาโต	ผู้มียศเกิดแล้ว	ยุตตโยโค	ผู้ประกอบความเพียร
ยสปาโล	ผู้รักษายศ	ยุตติโก	ผู้มีความเที่ยงตรง
ยสวทฒโน	ผู้เจริญด้วยยศ	โยคมุตโต	ผู้พ้นจากโยคะ
ยสสี	ผู้มียศ	โยคกุเขโม	ผู้เกษมจากโยคะ
รกขิตจิตโต	ผู้รักษาจิต	รกขิตญาโณ	ผู้รักษาความรู้
รตนโชโต	ผู้รุ่งเรืองดุจแก้ว	รกขิตธมโม	ผู้รักษาธรรม
รตนญาโณ	ผู้มีญาณดุจแก้ว	รกขิตวณโณ	ผู้รักษาวรรณ
รกขิตสีโล	ผู้มีศีลที่รักษาแล้ว	รตนปญโญ	ผู้มีปัญญาตั้งแก้ว
รตนปุตโต	ผู้เป็นบุตรแห่งรัตนะ	รตินธโร	ผู้ทรงไว้ซึ่งความยินดี
รวิวโส	ผู้เป็นวงศ์แห่งพระอาทิตย์	รตนวณโณ	ผู้มีวรรณตั้งแก้ว
รมณียโย	ผู้น่ารักนรมย์	รมณียจิตโต	ผู้มีจิตน่ารักนรมย์
รมณียธมโม	ผู้มีธรรมน่ารักนรมย์	โรจนธมโม	ผู้มีธรรมรุ่งเรือง
รวิวณโณ	ผู้มีวรรณดุจพระอาทิตย์	โรจโน	ผู้รุ่งเรือง
ลกขิตธมโม	ผู้มีธรรมอันตนกำหนดแล้ว	ลทศकुณ	ผู้มีคุณอันได้แล้ว
ลาภสมปนโน	ผู้สมบูรณ์ด้วยลาภ	ลุตตาลโย	ผู้มีอาลัยอันตัดแล้ว
เลขธมโม	ผู้มีธรรมที่จาลึกไว้	เลณจารี	ผู้มีปกติอยู่ในถ้ำ
วรณญ	ผู้มีธรรมอันประเสริฐ	วรทินโน	ผู้ให้สิ่งประเสริฐ
วชิรญาโณ	ผู้มีญาณดุจเพชร	วธมโม	ผู้มีธรรมอันประเสริฐ
วชิรมโน	ผู้มีใจดุจเพชร	วรบญโญ	ผู้มีปัญญาอันประเสริฐ
วชิราวุธ	ผู้มีอาวุธดุจเพชร	วชิโร	เพชร
วรเปโม	ผู้มีความรักอันเยี่ยม	วทฒจิตโต	ผู้มีจิตเจริญ
วทฒธมโม	ผู้มีธรรมอันเจริญ	วรลาโภ	ผู้มีลาภที่ประเสริฐ
วทฒโน	ผู้เจริญ	วราสโภ	ผู้่องอาจยิ่งนัก
วราโภ	ผู้มีรัศมีประเสริฐ	วณณธโร	ผู้ทรงวรรณ

วาราสโย	ผู้มีอัธยาศัยดี	วนตาโส	ผู้คายความหวัง
วรุตตโม	ผู้สูงสุด	วยวุฑโฒ	ผู้เจริญด้วยวัย
वलลโภ	ผู้สนิทสนม	วรกัจโจ	ผู้มีกิจประเสริฐ
วรจิตโต	ผู้มีจิตประเสริฐ	วรญาโณ	ผู้มีญารประเสริฐ
วริยธโร	ผู้ทรงความเพียร	วิชิโต	ผู้ชนะโดยวิเศษ
วิริโย	ผู้มีความเพียร	วิธโร	ชื่อพระโพธิสัตว์
วิโรจโน	ผู้รุ่งโรจน์	วิบุโล	ผู้ไพบุลย์
วิวิตโต	ผู้สั่งดแล้ว	วิมโล	ผู้ปราศจากมลทิน
วิสาร์โท	ผู้แก้แล้ว	วิโมจโย	ผู้ทำตนให้พ้นนิรวณ
วิสิฏฐ	ผู้ประเสริฐ	วิสุทสสิโล	ผู้มีศีลบริสุทธิ์
วุฑฒิมโหม	ผู้มีธรรมอันเจริญ	วิสุทธาจาโร	ผู้มีมารยาทอันบริสุทธิ์
วุฑฒิสโร	ผู้ระลึกถึงความเจริญ	วิสุทิสโร	ผู้ระลึกถึงความบริสุทธิ์
โวทานโน	ผู้ชาวผ่อง	วิสุทโธ	ผู้บริสุทธิ์
วุฑฒิโก	ผู้เจริญ	วุฑฒิทตโต	ผู้ให้ความเจริญ

วันพฤหัสบดี ป.ผ.พ.ภ.ม.

ปคฺุณ	ผู้ช่าของ	ปทุมวณฺโณ	ผู้มีวรรณดั่งดอกบัว
ปชฺุโชโต	ผู้เปล่งปลั่ง	ปณฺญาคาโม	ผู้มีปัญญาเป็นอาคม
ปทฺุโม	ดอกบัว	ปณฺญาปสุโต	ผู้ชวนขวยหาปัญญา
ปภงฺกโร	พระอาทิตย์	ปนาโท	ผู้่นานับถือ
ปณฺญาภรโณ	ผู้มีปัญญาเป็นอาภรณ์	ปณฺญาธโร	ผู้ทรงปัญญา
ปภสฺสโร	ผู้รุ่งเรือง	ปณฺญาวชิโร	ผู้มีปัญญาดุจเพชร
ปภาโต	ผู้สว่างแล้ว	ปณฺญาวฑฺโฒ	ผู้เจริญด้วยปัญญา
ปภาธโร	ผู้ทรงรัศมี	ปณฺญาวโร	ผู้ประเสริฐด้วยปัญญา
ปมฺุทิตโต	ผู้บันเทิง	ปณฺญาวุโธ	ผู้มีปัญญาเป็นอาวุธ
ปรกฺกโม	ผู้บากบั่น	ปณฺญาสิริ	ผู้มีสิริคือปัญญา
ปรีชาโน	ผู้รอบรู้	ปณฺญาสิโท	ผู้มีปัญญาดั่งสีหะ
ปรีปฺุณฺโณ	ผู้เต็มรอบ	ปณฺทิตโต	ผู้เฉียบแหลม
ปรีมฺุตโต	ผู้พ้นดีแล้ว	ปณฺทิจิตโต	ผู้มีจิตปราณีต
ปรีสุทฺโธ	ผู้บริสุทธิ์	ปฺุหฺโ	ผู้องกาม
ปณฺญากาโม	ผู้ใคร่ปัญญา	ปณฺญากาโม	ผู้ใคร่บุญ

ปวตฺตโน	ผู้เจริญมาก	ปุลญฺกุสโล	ผู้ฉลาดในบุญ
ปสนโน	ผู้เลื่อมใส	ปุลญฺจโย	ผู้สั่งสมบุญ
ปสาโท	ผู้มีความเลื่อมใส	ปุลญฺฝโล	ผู้มีผลแห่งบุญ
ปหฺนุสฺส	ผู้ร่าเริง	ปุลญฺมโน	ผู้มีใจบุญ
ปิยทสฺสี	ผู้มีปกติเห็นสิ่งน่ารัก	ปิยธโร	ผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมเป็นที่รัก
ปุณฺณสิริ	ผู้มีสิริเต็ม	ปุณฺณาโก	ผู้มีรัศมีเต็ม
ปิยธมฺโม	ผู้มีธรรมเป็นที่รัก	ปสฺสวโร	ผู้ขาวประเสริฐ
ปิยปุตฺโต	ผู้มีบุตรเป็นที่รัก	ปุสฺสทตฺโต	ผู้ให้ของสะอาด
ปิยภาณี	ผู้พูดเพราะ	เปมสีโล	ผู้มีศีลเป็นที่รัก
ปิยวณฺโณ	ผู้มีวรรณน่ารัก	เปสฺโล	ผู้มีศีลเป็นที่รัก
ปิยาจาโร	ผู้มีมารยาทน่ารัก	ปุลญฺวณฺโต	ผู้มีบุญ
ผลญาโณ	ผู้มีความรู้เป็นผล	ผาสฺกธมฺโม	ผู้มีธรรมเป็นที่สบาย
ผลปุญฺโญ	ผู้มีบุญเป็นผล	ผุฏฺฐธมฺโม	ผู้ถูกต้องธรรม
ผลสมปนฺโน	ผู้สมบูรณ์ด้วยผล	ผุคฺคธมฺโม	ผู้มีธรรมงอกงาม
ผลโก	ผู้มีผล	ผุสิคฺคธมฺโม	ผู้ถูกต้องธรรม
ผาสฺโก	ผู้มีความสุข	ผาสฺขกาโม	ผู้ใคร่ในความสุข
พทฺธธมฺโม	ผู้มีธรรมอันตนผูกไว้แล้ว	พลวโร	ผู้มีกำลังประเสริฐ
พลวฺขุโธ	ผู้เจริญด้วยกำลัง	พทฺธญาโณ	ผู้มีญาณอันตนผูกไว้แล้ว
พฺรหฺมโชโต	ผู้มีความรุ่งเรืองดุจพรม	พฺรหฺมชฺชีโข	ผู้อันพระพุดเจ้าทรงรักษา ผู้มีความเพียรดุจ
พฺรหฺมสโร	ผู้มีเสียงดุจพรม	พฺรหฺมวโร	พระพุดเจ้า
พฺรหฺมวณฺโณ	ผู้มีวรรณดุจพรม	พฺรหฺมสรโณ	ผู้ระลึกถึงพระพุดเจ้า
ภทฺทโก	ผู้เจริญ	ภทฺทราวุธ	ผู้มีอาวุธดี
ภทฺทจารี	ผู้มีปกติประพடுத்தแต่สิ่งดี	ภทฺททโย	ผู้มีปกติเจริญ
ภฺริจิตฺโต	ผู้มีจิตประกอบด้วยปรีชา	ภทฺทธมฺโม	ผู้มีธรรมเจริญดี
ภทฺทปณฺโญ	ผู้มีปัญญาเจริญ	ภฺริทตฺโต	ผู้ให้ดุจแผ่นดิน
ภทฺทจาโร	ผู้ประพடுத்தดี	ภฺริปณฺโญ	ผู้มีปัญญาดุจแผ่นดิน
ภฺริวทฺตโน	ผู้เจริญด้วยปัญญา	ภฺมิปาโล	ผู้รักษาแผ่นดิน
มงฺคฺลคฺค	ผู้ต้องการมงคล	มุตฺตจิตฺโต	ผู้มีจิตหลุดพ้นแล้ว
มณฺวิณฺโณ	ผู้มีวรรณดุจแก้วมณี	มฺทิตโต	ผู้บันเทิง
มฺทฺจิตฺโต	ผู้มีจิตอ่อนน้อม	มนตฺคฺตฺโต	ผู้อันมนต์คุ้มครอง
มฺนิจโร	ผู้ประพடுத்தตามพระมณี	มฺนิวีโร	ผู้มีความเพียรดุจพระมณี

มนตาคโม	ผู้มีมนต์เป็นอาคม ผู้มีอธยาศัยประกอบด้วย	มนุญโณ	ผู้มีใจฟูขึ้น
เมตตาสโย	เมตตา	มหาญาโณ	ผู้มีความรู้
มหาปญโญ	ผู้มีปัญญามาก	มหาปุญโญ	ผู้มีบุญมาก
มหานาโม	ผู้มีชื่อเสียงโด่งดัง	เมตติโก	ผู้ประกอบด้วยเมตตา
มหาวีโร	ผู้มีความเพียรกล้าหาญ	เมธาวิ	ผู้มีปัญญา
มหาวุฑโฒ	ผู้เจริญมาก	เมธิโก	ผู้ประกอบด้วยปัญญา
มหพพโล	ผู้มีกำลังมาก	มานิโต	ผู้อันชนยกย่อง

วันศุกร์ ส. ท.

สารตถิดก	ผู้ประสงค์แก่นธรรม	สจจญาโณ	ผู้จริงจัง
สิกขาสโก	ผู้องอาจในการศึกษา	สจจวโร	ผู้มีสัจจะที่ประเสริฐ
สจจาสโก	ผู้องอาจเพราะสัจจะ	สิริคุตโต	ผู้มีริศคุมครองแล้ว
สิริจันโท	ผู้งามดุจพระจันทร์	สญญโต	ผู้สำรวม
สณหวาโจ	ผู้มีวาจาอ่อนหวาน	สิริธมโฒ	ผู้มีธรรมเป็นสิริ
สทฐาธิโก	ผู้ยิ่งใหญ่ด้วยศรัทธา	สิริธโร	ผู้ทรงความเป็นสิริ
สนกาโย	ผู้มีกายสงบ	สิรินธโร	ผู้ทรงสิริ
สนตจิตโต	ผู้มีจิตสงบ	สิริปญโญ	ผู้มีปัญญาเป็นสิริ
สนตมโน	ผู้มีใจสงบ	สิริภทโท	ผู้มีสิริอันเจริญ
สนตวาโจ	ผู้มีวาจาสงบ	สิริมงคลโ	ผู้มีสิริเป็นมงคล
สนตวิกโร	ผู้ทำความสงบ	สิริวฑฒโน	ผู้เจริญด้วยสิริ
สมจิตโต	ผู้มีจิตเสมอ	สมานฉนโท	ผู้มีฉันทะร่วมกัน
สิริวฑโฒ	ผู้เจริญด้วยสิริ	สมาหิโต	ผู้มีใจตั้งมั่น
สิริวณโณ	ผู้มีวรรณสง่า	สารคนโธ	ผู้มีแก่นสารที่หอม
สิริวิชโย	ผู้มีความชนะเป็นสิริ	สิตจิตโต	ผู้ใจเย็น
สุขุมมาโล	ผู้ละเอียดอ่อน	สีลโซโต	ผู้รุ่งเรืองเพราะศีล
สุขเขสินโน	ผู้แสวงหาสุข	สุคนโธ	ผู้มีกลิ่นหอม
สีลเตโช	ผู้มีศีลเป็นเดช	สีลโตโป	ผู้มีศีลเป็นตบะ
สุจิตโต	ผู้มีความคิดดี	สีลธโร	ผู้ทรงศีล
สุตาคโม	ผู้มีสุดเป็นอาคม	สีลภูสิโต	ผู้มีศีลเป็นเครื่องประดับ
สุทฐจิตโต	ผู้มีจิตหมดจด	สีลวฑฒโน	ผู้เจริญด้วยศีล
สุทฐสีโล	ผู้มีศีลบริสุทธิ์	สีลสาโร	ผู้มีศีลเป็นแก่นสาร

สุทธิโก	ผู้หมดจด	สีลสุทโธ	ผู้หมดจดเพราะศีล
สุทธญาโณ	ผู้หมดจดเพราะญาณ	สีลเสฏโฐ	ผู้ประเสริฐเพราะศีล
สุทนต์	ผู้ทรمانติแล้ว	สีลสัโร	ผู้สำรวมด้วยศีล
สุธมโม	ผู้มีธรรมที่ดี	สุธีโร	ผู้มีปัญญาดี
สุกถมโม	ผู้มีธรรมขาว	สุนทรธมโม	ผู้มีธรรมอันงาม
สุขกาโม	ผู้ใคร่ความสุข	สุนทรจาโร	ผู้มีมารยาทดี
สุขวฑฒโน	ผู้เจริญด้วยความสุข	สุนทโร	ผู้งาม
สุภาโต	ผู้สว่างดี	สุเขสโก	ผู้แสวงหาความสุข
สุภโท	ผู้เจริญดี	สุชีโต	ผู้ถึงซึ่งสุข
สุภากาโร	ผู้มีอาการอันงาม	สุภาทาโร	ผู้มีความเอื้อเฟื้อดี
สภจาโร	ผู้มีความประพฤติดี	สุมงคลโล	ผู้มีมงคลดี
สุเมโธ	ผู้มีปัญญาดี	สุमितโต	ผู้มีมิตรดี
สุรกโข	ผู้รักษาดี	สุมุตโต	ผู้พ้นดีแล้ว
สุวฑฒโน	ผู้เจริญดี	สุวฑฒ	ผู้เจริญดี
โสธโน	ผู้หมดจด	โสตถิโก	ผู้มีความสวัสดี
โสภโณ	ผู้งดงาม	โสภณสีโล	ผู้มีศีลงาม
สัโร	ผู้สำรวม	โสภคโค	ผู้เลิศด้วยความงาม
สัฎฐโธ	ผู้เจริญพร้อม	สุสุทโธ	ผู้บริสุทธิ์ดี

วันเสาร์ ต. ถ. พ. ธ. น.

ตนติปาโล	ผู้รักษาแบบแผน	เตชธโร	ผู้ทรงเดช
ตปคุโณ	ผู้มีคุณเป็นตบะ	ติกขปญโญ	ผู้มีปัญญาเฉียบแหลม
ตปสี	ผู้มีตบะ	ตปสีโล	ผู้มีศีลเป็นตบะ
ติกขวีโร	ผู้มีความเพียรแก่กล้า	ตีสโร	ผู้มีที่พึ่งสาม
ตโมนุโท	ผู้บรรเทาความมืด	ตีสสเทโว	เทวดาชื่อตีสสะ
ตรุโณ	ผู้เยาว์, ผู้อ่อน	ตีสสวโโส	ผู้เป็นวงศ์แห่งพระตีสสะ
ตาณโกโร	ผู้ทำการต้านทาน	ตาณรโต	ผู้ยินดีในการต้านทาน
ตีสโส	พระนามพระพุทธเจ้า	ติกขญาโณ	ผู้มีญาณแก่กล้า
ตฤฐจิตโต	ผู้มีจิตยินดี	ตฤฐมโน	ผู้มีใจยินดี
เตชปญโญ	ผู้มีปัญญาเป็นเดช	ตฤฐโฐ	ผู้ยินดีแล้ว
เตชปญโญ	ผู้มีบุญเป็นเดช	ตฤฐมโม	ผู้มีธรรมซึ่งได้
เตชพลโล	ผู้มีกำลังเป็นเดช	เตชทตโต	ผู้มีเดชอันให้แล้ว

เตชวณโณ	ผู้มีวรรณเป็นเดช	เตชธมโม	ผู้มีธรรมเป็นเดช
เตชวโร	ผู้ประเสริฐด้วยเดช	เตชโชโต	ผู้รุ่งเรืองด้วยเดช
ถามวโร	ผู้มีกำลังอันเลิศ	ถิรปุณโณ	ผู้มีบุญมั่นคง
ถามโก	ผู้มีกำลัง	ถิรสีโล	ผู้มีศีลมั่นคง
ถาวรคุณโณ	ผู้มีคุณยั่งยืน	ถิรสวโร	ผู้สรวมอย่างมั่นคง
ถาวรธมโม	ผู้มีธรรมอันยั่งยืน	ถิรโสภโณ	ผู้มีความงามมั่นคง
ถาวโร	ผู้มีความยั่งยืน	ถุติสีโล	ผู้มีความชมเชย
ถิรคุณโณ	ผู้มีคุณที่มั่นคง	ถิรจิตโต	ผู้มีจิตมั่นคง
ถุทธมโม	ผู้มีธรรมเครื่องเป็นเถระ	ถิรญาโณ	ผู้มีความรู้มั่นคง
ทกขญาโณ	ผู้มีปัญญาว่องไว	ทตตมโน	ผู้มีใจที่ให้แล้ว
ทตโตภาโส	ผู้ให้แสงสว่าง	ทนตกาโย	ผู้มีกายที่ทรمانแล้ว
ทนตจิตโต	ผู้มีจิตอันทรमानแล้ว	ทินโนภาโส	ผู้ให้แสงสว่าง
ทิวงกโร	ผู้ทำแสงสว่าง	ทนตจาโร	ผู้มีอาจารย์อันฝึกแล้ว
ทีฆายุโก	ผู้มีอายุยืน	ทมโก	ผู้ฝึก
ทีปกรโ	ผู้ทำที่พึ่ง	ทสธมโม	ผู้มีธรรมคือการเห็น
ทานจฉนโท	ผู้พอใจให้	เทวธมโม	ผู้มีเทวธรรม
ทานรโต	ผู้ยินดีในทาน	เทวมิตโต	ผู้เป็นมิตรกับเทวดา
ทิฏฐธมโม	ผู้เห็นธรรม	ทินนยโส	ผู้ให้ยศ
เทวังกโร	ผู้ทำความเป็นเทวดา	ทิฏฐญาโณ	ผู้เห็นญาณ
ทินนพโล	ผู้ให้กำลัง	ธณฺญทตโต	ผู้ใหญ่ข้ามเปลือก
ธมฺมโฆสโก	ผู้ประกาศธรรม	ธมฺมจฉนโท	ผู้พอใจในธรรม
ธมฺมฉโก	ผู้เยียบแหลมในธรรม	ธตมโล	ผู้มีมลทินอันขจัดแล้ว
ธมฺมโชติ	ผู้ส่องธรรม	ธนฺนชโท	ผู้สละทรัพย์
ธมฺมโชโต	ผู้ให้ธรรมอันโชติช่วง	ธนฺนชโย	ผู้ชนะเพราะทรัพย์
ธมฺมภูตโต	ผู้ดำรงมั่นในธรรม	ธนฺปณฺโณ	ผู้มีปัญญาเป็นทรัพย์
ธมฺมเตโช	ผู้มีเดชเพราะธรรม	ธนฺจตุโธ	ผู้เจริญด้วยทรัพย์
ธมฺมทินโน	ผู้มีธรรมอันให้แล้ว	ธมฺมกถิโก	ผู้กล่าวธรรมกถา
ธมฺมกาโม	ผู้ใคร่ธรรม	ธมฺมทีโป	ผู้มีธรรมดุจประทีป
ธมฺมกุสโล	ผู้ฉลาดในธรรม	ธมฺมคฺตโต	ผู้มีธรรมคุ้มครองแล้ว
ธมฺมจारी	ผู้ประพาศธรรม	ธมฺมธโช	ผู้มีธรรมเป็นธง
ธมฺมจรโร	ผู้ทรงธรรม	ธมฺมวิจาโร	ผู้ตรองธรรม
ธมฺมปวโร	ผู้มีธรรมอันประเสริฐ	ธมฺมวิริโย	ผู้เพียรในธรรม

ธมมปาโล	ผู้ถนอมพระธรรม	ธมมปีติโก	ผู้เฝ้าในพระธรรม
ธมมสรโณ	ผู้มีธรรมเป็นที่พึ่ง	ธมมพโล	ผู้มีพระธรรมเป็นกำลัง
ธมมสโร	ผู้ระลึกถึงพระธรรม	ธมมสิริ	ผู้มีธรรมเป็นสิริ
ธมมรกชิโต	ผู้อันธรรมรักษา	ธมมสุนทโร	ผู้งามในพระธรรม
ธมมรดโน	ผู้มีธรรมเป็นรัตนะ	ธมมาภริโม	ผู้ภริมย์ในพระธรรม
ธมมรโต	ผู้ยินดีในพระธรรม	ธมมกาโม	ผู้ใคร่ในพระธรรม
ธมมาโก	ผู้มีรัศมีแห่งพระธรรม	ธมมรโส	ผู้รับรสพระธรรม
ธมมรสี	ผู้มีรัศมีแห่งพระธรรม	ธมมาวุธ	ผู้มีธรรมเป็นอาวุธ
ธมมวโร	ผู้มีธรรมอันประเสริฐ	ธมมาสโน	ผู้อาศัยพระธรรม
ธมมิโก	ผู้มีธรรม	ธโร	ผู้เป็นปราชญ์
ธฺวาโห	ผู้เอาการงาน	ธมเมสโก	ผู้แสวงหาพระธรรม
ธฺวธมโม	ผู้มีธรรมอันยั่งยืน	ธโรปญฺโญ	ผู้มีปัญญาดุจปราชญ์
ธฺวสีโล	ผู้มีศีลอันยั่งยืน	ธโรตโก	ผู้ขัดเกลากิเลส
ธโรทโท	ผู้เป็นปราชญ์ที่ประเสริฐ	ธโรธมโม	ผู้มีธรรมแห่งปราชญ์
นนทโก	ผู้บันเทิง	นาคเสโน	ผู้กล้าเหมือนพญาช้าง
นนทโย	ผู้บันเทิง	นนโท	ผู้บันเทิง
นาคกโร	ผู้ทำที่พึ่ง	นรินโท	ผู้เป็นจอมแห่งชน
นาคทตโต	ผู้ให้ที่พึ่ง	นาคควณโณ	ผู้มีวรรณประเสริฐ
นาคธมโม	ผู้มีธรรมเป็นที่พึ่ง	นาควโร	ผู้มีพรอันประเสริฐ
นาคปญฺโญ	ผู้มีบุญเป็นที่พึ่ง	นาคปญฺโญ	ผู้มีปัญญาเป็นที่พึ่ง
นาคสีโล	ผู้มีศีลเป็นที่พึ่ง	นาโถ	ผู้มีที่พึ่ง
นาครดโน	ผู้มีรัตนะเป็นที่พึ่ง	นาคพทุโธ	ผู้มีพระพุทธานุเจ้าเป็นที่พึ่ง
นาคสงฺฆโม	ผู้มีพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่ง	นิกกสาโว	ผู้ไม่มีกิเลสดุจน้ำฝน
นิพฺภโย	ผู้ไม่มีภัย	นิตฺติโก	ผู้มีแบบแผน
นิภาธโร	ผู้ทรงรัศมี	นิตฺติสาโร	ผู้มีแบบแผนเป็นหลัก
นิมฺมโธ	ผู้ไม่มีว้าเหว	นิมฺมโล	ผู้ไม่มีมลทิน
นิทฺทรโถ	ผู้ไม่กระวนกระวาย	นิริโต	ผู้ไม่ยินดี
นिरาสงโก	ผู้ไม่มีความสงสัย	นิทฺททุกฺโข	ผู้ไม่มีทุกข์
นิตฺติโก	ผู้ประเสริฐ	นิทฺทเทสโก	ผู้ชี้ทาง
นิตฺตวณฺโณ	ผู้มีผิวดุจนิล	นินฺนธมฺโม	ผู้น้อมนำพระธรรม
เนมิตฺตโก	ผู้ทำนายโชค	นินฺนปโป	ผู้มีปัญญารักษาดน